

ประเด็นข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร



ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ผู้เข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none">• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (๓ ท่าน)• อธิบดี/ผู้ว่าราชการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (๑๑ ท่าน)• ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (๑๒ ท่าน)• ผู้ว่าราชการจังหวัด (๗๖ ท่าน)• ผช.ปมท./ผอ.สำนัก/กอง สป.ปมท. (๑๔ ท่าน) <p>รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ คน</p>
กล่าวนำ	<p>เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่</p> <p>- รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับบทบาทของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกหลักของการ บริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาค ในฐานะที่ผมมารับตำแหน่งปลัดกระทรวง มหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหาร พร้อมจะให้การสนับสนุนทั้งในด้านของงาน งบ ระบบ และคน เพื่อให้การทำงานของทุกท่านเป็นไปอย่างประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การ ขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- แนะนำรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และการมอบหมายภารกิจของผู้บริหาร กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร : บ) รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๒. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง : ส รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ</p> <p>๓. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : ก) รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๔. นายประยูร รัตนเสนีย์ รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน (ม) รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ดิตราชการต่างประเทศ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>- ปรับบทบาทผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงมหาดไทยให้ชัดเจนขึ้น สามารถช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาของจังหวัดให้ ได้มากขึ้น</p>

ประเด็นการมอบแนวทางของ ปมท.

<p>๑. งานพระราช พิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดช</p>	<p>ขณะนี้เหลือเวลาเพียง ๒๔ วัน จะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จึงขอ เน้นย้ำให้ ผวจ. ได้ให้ความสนใจ ติดตาม ในประเด็นต่าง ๆ</p> <p>ด้านที่ ๑ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๗๘ แห่ง โดยสรุปได้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- พระเมรุมาศจำลอง จำนวน ๗๖ แห่ง- ชุมนวดายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง จำนวน ๖๔๙ แห่ง- ชุมนวดายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก จำนวน ๑๕๓ แห่ง <p>๑) ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั้ง ๗๖ จังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการในเรื่องก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒) ชุมนวดายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง และขนาดเล็ก จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการเองตามรูปแบบที่กรมศิลปากรกำหนด ขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เช่นเดียวกัน</p> <p>๓) วัสดุอุปกรณ์ประจำชุมนวดายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ อุปกรณ์กันจัดระเบียบ/ประชาชนเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์/แผงเหล็กกั้นอาณาบริเวณ/พัดลม/โต๊ะ/เก้าอี้/จอ LED/พานรองรับ/ดอกไม้จันทน์/ภาชนะใส่ดอกไม้จันทน์เพื่อรอนำไปเผา/ผ้าขาวสำหรับคลุมพานดอกไม้จันทน์/ป้ายประชาสัมพันธ์ ขอให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมไว้ให้เพียงพอ</p> <p>ด้านที่ ๒ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์</p> <p>การดำเนินการ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ</p> <ul style="list-style-type: none">๑) ดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ จำนวน ๘๗๘ ช่อ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว๒) ดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในแต่ละจังหวัด/อำเภอ มีเป้าหมาย จำนวน ๓๖ ล้านดอก ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมากกว่าเป้าหมาย คือ ๕๖ ล้านดอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว <p>ด้านที่ ๓ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดได้จัดพิธีตั้งจิตอธิษฐานดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้ว และได้นำดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดจังหวัดละ ๑ ช่อ รวมจำนวน ๗๖ ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
---	--

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>- ครั้งที่ ๒ ดำเนินการตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให้พร้อมบางส่วนกลาง ซึ่งได้จัดทำพิธีการบันทึกลงแผ่น CD แจกทุกจังหวัด อำเภอแล้ว ขอให้จังหวัดได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง</p> <p>ด้านที่ ๔ การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ทุกจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบ</p> <p>ด้านที่ ๕ การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ขอเน้นย้ำให้จังหวัด/อำเภอเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑) อาหาร/น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน : ให้เชิญชวนจิตอาสา ภาคเอกชน และมูลนิธิ ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาอาหาร/น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์๒) ไฟฟ้าและน้ำประปา : ให้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อให้บริการเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาในสถานที่จัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย๓) แพทย์และพยาบาล : ให้ประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ในการจัดแพทย์และพยาบาลมาให้บริการประชาชน๔) ที่พักคอยของประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ : ให้พิจารณาใช้อาคารของสถานที่จัดพิธีฯ เพื่อรองรับประชาชน หากไม่เพียงพอให้จัดเต็นท์พักคอย โดยเต็นท์พักคอยจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เก้าอี้ พัดลม๕) ห้องสุขา : นอกจากห้องสุขาของสถานที่จัดพิธีฯ แล้ว ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ รวมทั้งประสานสถานที่ราชการและภาคเอกชนที่มีสถานที่ตั้งใกล้กับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อำเภอเพื่อให้บริการห้องสุขาแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ๖) การทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ : ให้ประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดสถานที่จัดพิธีฯ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพิธีฯ๗) การรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร : ให้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ <p>ด้านที่ ๖ การประชาสัมพันธ์ ให้จังหวัด/อำเภอเน้นย้ำในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ด้านที่ ๗ การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ขอให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑) รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของจังหวัด/อำเภอ ส่งในรูปแบบ DVD พร้อมคำบรรยาย จัดทำเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัด/อำเภอ เพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษาของประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>และข้าราชการในจังหวัด/อำเภอต่อไป</p> <p>๒) ส่งภาพกิจกรรมตามข้อ ๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (สถาบันดำรง- ราชานุภาพ สป.) เพื่อรวบรวมทำเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ทั้ง ๗๖ จังหวัดต่อไป</p> <p><u>การดำเนินการด้านอื่น ๆ</u> กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการด้านอื่น ๆ</p> <p>๑) ขอให้จังหวัดรายงานการตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการเกี่ยวกับพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค รวมจำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดส่งข้อมูล เพื่อรวบรวมรายงานคณะกรรมการฯ ต่อไป- ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ <p>๒) กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดจัดประชุม ระหว่างศูนย์อำนวยการฯ กับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยเริ่มครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>ทั้งนี้ หากประเด็นปัญหาใดไม่สามารถตอบได้ก็จะรวบรวมนำไปหาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และนำมาแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือโทรสอบถามประเด็นข้อสงสัยได้ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานฯ ในวัน เวลาราชการ ได้ที่</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๖ ๐๒๖๑-๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๐๒๖๔-๕ Hotline ๕๐๘๓๑-๓</p> <p>รายละเอียดตามเอกสาร ๑</p>
<p>๒. โครงการจิต อาสาพระราชทาน ตามแนว พระราชดำริ</p>	<p><u>ประเด็นเน้นย้ำ</u></p> <p>๑) การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จำนวนผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะ กิจ" ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ทั้งสิ้น ๔,๐๐๖,๘๒๕ คน ขอขอบคุณที่ทุกจังหวัดได้ดำเนินเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด (๓ ล้านคน)</p> <p>๒) ขั้นตอนต่อไปหลังจากวันนี้ เป็นการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิต อาสาเฉพาะกิจ มีข้อแนะนำดังนี้</p> <p><u>จังหวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ตรวจสอบจำนวนสิ่งของพระราชทานกับบัญชีรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน และจัดเก็บสิ่งของพระราชทานไว้ ณ สถานที่ที่เหมาะสม- ให้จังหวัดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอในหัวระหว่าง วันที่ ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>(๑) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (๒) ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๓) นายอำเภอรับสิ่งของพระราชทานที่หน้าพระฉายาลักษณ์</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประธานในพิธีและผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานแต่งกายชุดปกติ ขาว/ไว้ทุกข์</p> <p>อำเภอ เมื่ออำเภอได้รับมอบสิ่งของพระราชทานต่อจากจังหวัดแล้ว ให้จัดพิธีมอบ สิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่มาลงทะเบียน โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้</p> <p><u>ระยะที่หนึ่ง</u> วันที่ ๗ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ มอบสิ่งของพระราชทานสำหรับ ผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศลำดับที่ ๑ - ๖๐๐,๐๐๐ เรียงตามวัน เวลา ที่ลงทะเบียน</p> <p><u>ระยะที่สอง</u> วันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ มอบสิ่งของพระราชทานสำหรับ ผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศลำดับที่ ๖๐๐,๐๐๑ เป็นต้นไป</p> <p>โดยในการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ๒) ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓) ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รับสิ่งของพระราชทาน ที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>โดยประธานในพิธีแต่งกายชุดปกติขาว/ไว้ทุกข์และประชาชนจิตอาสา เฉพาะกิจฯ ผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้ อำเภออาจจัดให้มีพิธี ชักซ้อมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>ในวันที่จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้หัวหน้าทีม (Mission Commander) และเจ้าหน้าที่โครงประชุมชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และ มอบหมายภารกิจกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท</p> <p>๓) การปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ อำเภอมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลา ดังนี้</p> <p>๑) ห้วงเวลาก่อนวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๑๘ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒) ห้วงเวลาในวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓) ห้วงเวลาหลังวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p style="text-align: center;">ข้อสั่งการเชิงนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลงานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายภารกิจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการอำนาจการให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ได้จัดทำไว้แล้วตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>(๒) ให้นายอำเภอกำกับดูแลงานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ด้วยตนเองและมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคคลอื่นตามที่เหมาะสมเป็นหัวหน้าทีมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ๘ ประเภทงาน (Mission Commander) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและจำนวนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (เจ้าหน้าที่ ๑ คน : จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ๕๐ – ๑๐๐ คน ตามความเหมาะสม) เพื่อประสานการปฏิบัติ และดูแลการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่อำเภอได้จัดทำไว้แล้ว</p> <p>(๓) ให้ทุกอำเภอประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (Mission Commander) และเจ้าหน้าที่โครงการ พร้อมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ จุดนัดหมายรวมพล และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึง โดยอาจประชุมในวันที่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ มารับสิ่งของพระราชทานหรือตามที่เหมาะสม</p> <p>(๔) การมอบสิ่งของพระราชทาน จังหวัดและอำเภอควรวางระบบในการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเรียงลำดับตามบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ ก่อนทำการมอบสิ่งของพระราชทาน อำเภอต้องตรวจสอบจำนวนสิ่งของพระราชทานกับบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน และกรณีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มิได้มารับมอบสิ่งของพระราชทานในวันและเวลาที่กำหนด ให้จัดเก็บไว้ในสถานที่เหมาะสมเพื่อรอการมารับมอบในโอกาสต่อไป</p> <p>(๕) จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ</p> <p>(๖) ให้จังหวัดและอำเภอให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ โดยกำกับดูแลและอำนาจการด้วยตนเอง หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
	<p>(๗) การดำเนินงานในระยะต่อไป</p> <p>จิตอาสาเฉพาะกิจฯ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แล้ว ก็จะมีสถานะเป็นจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในห้วงที่ ๒ และ ๓ ต่อไป ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>รายละเอียดตามเอกสาร ๒</p>
<p>๓. โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน</p>	<p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๒,๗๕๒.๕๐ ล้านบาท</p> <p>ข้อสั่งการเชิงนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ให้เกิดกรณีการร้องเรียนการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ดังเช่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา และอุบลราชธานี โดยกรณีที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ได้มีการจัดประชุมประชาคมในพื้นที่ การจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง และการจ่ายเงินค่าแรงให้กับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น จึงขอให้จังหวัดกำชับนายอำเภอ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ ให้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และทั่วถึง รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง</p> <p>รายละเอียดตามเอกสาร ๓</p>
<p>๔. การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน</p>	<p>๑) กรณีที่มีข่าวทางสื่อต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การมี พ.ร.บ. น้ำ จะทำให้มีการเก็บค่าใช้น้ำเพิ่มขึ้น หรือกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในพื้นที่ ขอให้ ผวจ. ได้ตรวจสอบข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒) ขอให้ ผวจ. สำรวจช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหออกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้มีความพร้อมในการใช้งานและกระจายทั่วถึง เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน รวมทั้งเป็นช่องทางในการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๕. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ	<p>ที่มา</p> <p>๑) ศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)</p> <p>๒) ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีประชาชนมาใช้บริการ ๓,๒๑๙,๖๘๘ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๓,๑๖๗,๓๖๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ คงเหลือ ๕๒,๓๒๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓</p> <p>๓) ผลการสำรวจเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและเรื่องร้องเรียนที่ค้างการพิจารณาเป็นเวลานาน ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ พบว่า มีจำนวน ๑๑๖ เรื่อง แยกเป็น (๑) เรื่องสาธารณูปโภค ๒๓ เรื่อง (๒) หนังสือ ๑๖ เรื่อง (๓) ปัญหาที่ดิน ๖๓ เรื่อง และ (๔) ขอความช่วยเหลือ ๑๔ เรื่อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดดำเนินการเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและเรื่องร้องเรียนที่ค้างดำเนินการเป็นเวลานานให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว แยกเป็น ๔ คณะตามประเภทเรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยปัญหาเรื่องหนังสือมีแนวโน้มที่จะแก้ไขได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากกระทรวงการคลังได้กำหนดให้การแก้ไขหนังสือนอกกระบบเป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>ข้อสั่งการ</p> <p>๑) เร่งรัดตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่ โดยให้ถือเป็นความเร่งด่วนอันดับแรกในการดำเนินการ</p> <p>๒) ฝากคณะทำงานเร่งรัดดำเนินการเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและเรื่องร้องเรียนที่ค้างดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว</p> <p>๓) บูรณาการกับส่วนราชการต่าง ๆ วางระบบติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ปัญหาปากท้อง/ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่/คนชายขอบ</p> <p>๔) ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้การทำงานของศูนย์ดำรงธรรมเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๕) พัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นศูนย์บริการร่วมๆ โดยให้เพิ่มภารกิจใน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และศูนย์บริการร่วมๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ประเด็นการมอบแนวทางของ รอง ปมท. (บ)	
๑. การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่	<p>นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดย</p> <p>๑) ระบบแผน ประกอบด้วย แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด แผนความต้องการระดับอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๒) กลไกการดำเนินงาน ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (กบภ.)</p> <p>๒.๒) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (อ.กบภ.)</p> <p>(๖ ภาค)</p> <p>๒.๓) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)</p> <p>๒.๔) คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)</p> <p>๒.๕) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒.๖) คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน</p> <p>๓) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none">- ระดับนโยบาย แผนพัฒนาระดับภาคเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชื่อมโยงแผนระดับชาติ แนวทางการพัฒนาภาค แผนของกระทรวง/กรม เข้ากับประเด็นการพัฒนาและศักยภาพของพื้นที่- ระดับพื้นที่ จัดทำแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ โดยแผนพัฒนาจังหวัดเป็นจุดเชื่อมต่อนโยบายจากบนลงล่าง (Top-Down) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ประเด็นการพัฒนาระดับภาค และตอบสนองความต้องการในพื้นที่ <ul style="list-style-type: none">• ข้อสั่งการ<ol style="list-style-type: none">๑) ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการวางแผนและการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์บังเกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของพื้นที่๒) จัดเตรียมข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ ซึ่งควรจะเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ตอบสนองการพัฒนาได้ในระดับภาค
๒. แผนเผชิญเหตุงานพระบรมศพ	<p>- ให้จังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ห้ามมิให้เกิดเหตุความไม่สงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสมในพื้นที่ระหว่างมีการจัดงานพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ต.ค. ๖๐</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๓. พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวงประกอบ พ.ร.บ. จำนวน ๗ ฉบับ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ <p style="text-align: center;">รายละเอียดตามเอกสาร ๔</p>
ประเด็นการมอบแนวทางของอธิบดี	
๑. อธิบดีกรมการ ปกครอง	<ul style="list-style-type: none"> - การกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๒. อธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล
๓. อธิบดีกรม ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารงานที่ดิน
๔. อธิบดีกรม ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	<ul style="list-style-type: none"> - การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
๕. อธิบดีกรม โยธาธิการ และผังเมือง	<ul style="list-style-type: none"> - ความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
๖. อธิบดีกรม ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย - การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางทางน้ำ - การกำกับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - งานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชน
๗. หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ	